

THƯ CÁM ƠN KHOA NHI

Kính gửi: - Ban giám đốc bệnh Nhi Trung ương và các phòng Khoa cấp cứu sơ sinh.

Tôi tên là: Lê Thị Cúc Hoa là mẹ của em Đỗ Quốc Tuấn.

Đôi viết thư này xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo, các bác sĩ, y tá và nhân viên trong bệnh viện, đặc biệt là Khoa cấp cứu sơ sinh.

Với tôi, mỗi giờ phút khi chuẩn bị đón chào những đứa con của mình chào đời là niềm hạnh phúc vô bờ bến và hơn nữa là thấy con mình chào đời được khỏe mạnh. Nhưng trong đó một số bà mẹ đón chào con mình trong một nỗi niềm lo lắng đó là những bé sinh non như tôi đây. Tôi không may đã chuyển dạ sinh non ở tuần 29 và nặng chỉ có 1,3kg. Bé vừa được sinh ra tôi chưa kịp nhìn con như nào bé đã được các y bác sĩ sơ cứu rồi chuyển thẳng lên phòng cấp cứu sơ sinh liền, chủ kịp hỏi bác sĩ con tôi có ổn không rồi thăm cầu mong một điều may mắn và phép màu sẽ đến với mẹ con tôi.

Và cứ như thế thời gian cũng đã một tháng. Hành trình con nằm vอน ven một tháng trong phòng hồi sức cấp cứu, giờ phút không thể tiếp xúc trực tiếp với con, chủ hỏi thăm sức khỏe của con qua mỗi lần đưa sữa, hỏi thăm sức khỏe của con có tốt không, ăn được bao nhiêu ml sữa. và điều tôi đã từng cầu mong rằng phép màu và sự may mắn cũng đến với con. Sức đề kháng con tốt hơn so với một số bạn nên con được cai máy sớm, ăn sữa tốt. Sau một tháng được đội ngũ các cô y tá, các bác sĩ tận tình chăm sóc cho con ăn, tắm, vệ sinh bơm tá cho con và thăm khám cho các con mỗi ngày. vậy y như những người mẹ luôn thủ hai của con vậy trong những ngày vắng bóng xa mẹ. Sau một tháng այ con được ra với tôi để áp mẹ tại phòng kanggu. Qua những ngày tháng được hướng dẫn tận tình, chu đáo, tỉ mỉ từng li từng tí của đội ngũ y bác sĩ tôi cũng tự tin hơn và biết cách chăm sóc bé sinh non mà chưa có một chút kinh nghiệm nằm lòng nào.

Đôi và qua đình đã được hưởng đân trong 2 tuần bé được ra với mẹ vừa qua cũng đã nam được một số kiến thức cơ bản, giờ cũng tâm lý để xử lý những tương hợp để chăm sóc sau khi đơn bé về nhà. Bây giờ bé đã được một tháng 15 ngày kể từ ngày sinh bé. Hiện giờ bé đã bú tốt, khỏe mạnh và đã được về nhà qua đình chúng tôi rất vui, hạnh phúc và biết ơn đến y bác sĩ ở khoa Nhi - đặc biệt là khoa cấp cứu sơ sinh.

Qua đình tôi rất cảm động, ngưỡng mộ và biết ơn Bệnh viện, các bác sĩ, y tá. Tôi xin kính chúc cho bệnh viện sẽ ngày càng phát triển và đưa chuyên môn của mình lên tầm cao mới, phát huy hết tinh thần và trách nhiệm, noi theo các tấm gương đã làm sáng, rạng rỡ cho nghề. Thực hiện trách nhiệm và hướng tâm lòng bao dung " lương y như từ mẫu "

Một lần nữa qua đình tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe tới các vị lãnh đạo, các y, bác sĩ trong bệnh viện, y khoa cấp cứu sơ sinh, kính chúc các y bác sĩ hạnh phúc, mạnh khỏe, bình an để tiếp tục với sự nghiệp cứu người!

Cũng xin nhắc đôi lời tới các gia đình người bệnh là luôn hãy tôn trọng vào tay nghề, sự chăm sóc của các y bác sĩ nơi đây, hãy bình tĩnh, phối hợp với các y bác sĩ để có kết quả tốt nhất cho các con và người thân yêu của mình.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị!

Người viết thư

Hoa

Lê Thị Huệ Hoa